



CÁC KỶ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ



Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, ngày 5/9/1960.

Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 5 - 10/9/1960. 525 đại biểu chính thức, 51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên cả nước dự Đại hội.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam còn tạm thời nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ - ngụy. Căn cứ đặc điểm tình hình đất nước, Đại hội đề ra đường lối chung cho cách mạng Việt Nam: Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Đại hội thông qua Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) với những nhiệm vụ cơ bản đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc: Ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, phát triển toàn diện nông nghiệp; hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp; nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân; cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động; củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc...

Tổng kết 30 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đại hội nêu lên những bài học kinh nghiệm lớn và khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cơ bản quyết định mọi thắng lợi của nhân dân ta. Muốn cho Đảng làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn mới, vấn đề mấu chốt vẫn là không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tức là "phải nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, cụ thể là phải tăng cường tính chất giai cấp và tính tiên phong của Đảng, phải củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, phải cải tiến công tác lãnh đạo của Đảng, phải nâng cao không ngừng trình độ hiểu biết và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phải làm cho chi bộ trở thành hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở".

Đại hội thông qua Nghị quyết về ngày thành lập Đảng; Điều lệ Đảng (sửa đổi); Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 78 đồng chí, trong đó có 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Đảng; đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)

Nghiêm túc trong thực hiện

Ngày 1/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 03-KL/TU về việc rà soát đối tượng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến (HĐKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH); phương án thực hiện trong thời gian tới. Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về rà soát, xử lý, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải quyết dứt điểm các trường hợp hưởng chính sách chưa đúng quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện. Sau các bước rà soát, thực chứng chặt chẽ, đúng quy định, đến nay đã có 6 đợt thông báo dừng trợ cấp, trong đó có 354 trường hợp không đủ hồ sơ chiến trường (dừng trợ cấp từ ngày 1/8/2018); 519 trường hợp là con đẻ của người HĐKC không đủ điều kiện hồ sơ y tế do qua thực chứng và giám định y khoa xác định con đẻ của người HĐKC không mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh (dừng trợ cấp từ ngày 1/8/2018); có 895 trường hợp thuộc diện rà soát song đối tượng đã chết. Tiếp đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có quyết định thông báo dừng trợ cấp đối với người đủ hồ sơ chiến trường song không đủ hồ sơ y tế vào các đợt: tháng 12/2018, tháng 11/2020 và tháng 1/2021. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với các trường hợp người HĐKC có quyết định dừng trợ cấp trong 3 đợt chủ yếu là những người trong hồ sơ y tế kê khai có con đẻ mắc bệnh, dị dạng, dị tật bẩm sinh hoặc đã chết do mắc bệnh, dị dạng, dị tật bẩm sinh (làm điều kiện

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC Tạo sự đồng thuận trong rà soát, dừng trợ cấp

Để triển khai các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát các trường hợp hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, công tác rà soát, dừng trợ cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

để bố, mẹ đẻ hưởng chính sách) song qua rà soát, thực chứng và giám định y khoa không đạt yêu cầu. Cụ thể, đối với các trường hợp kê khai có con chết song không có giấy tờ, hồ sơ làm chứng cứ pháp lý. Đối với các trường hợp kê khai hoặc đã bổ sung hồ sơ con mắc bệnh, dị dạng, dị tật bẩm sinh song qua thực chứng hoặc qua giám định y khoa không mắc các bệnh, dị dạng, dị tật theo quy định.

Hiếu để đồng thuận

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi đã thông báo dừng trợ cấp đến các đối tượng, Sở vẫn tiếp tục tiếp nhận các ý kiến thắc mắc và nhận hồ sơ nếu các trường hợp thuộc diện dừng trợ cấp vẫn có nhu cầu bổ sung hồ sơ để xác nhận tình trạng nhiễm CĐHH của mình. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực chứng phúc quyết, rà soát, kiểm tra, đánh giá, xác định tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người HĐKC; hướng dẫn người HĐKC tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ để nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong tháng 1/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương thực chứng phúc quyết cho 447 trường hợp để đánh

giá lại hồ sơ y tế của các trường hợp người hưởng chính sách mới bổ sung hồ sơ trong quá trình rà soát. Theo kế hoạch, việc thực chứng tiến hành từ ngày 12 - 22/1/2021.

Một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện chính sách đối với người bị nhiễm CĐHH là giúp người đang hưởng chính sách khi phải dừng trợ cấp hiểu và đồng thuận với các quy định của Đảng, Nhà nước. Theo ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc cần làm trước tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tăng cường cán bộ chuyên môn cho các huyện, thành phố, phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền cho đối tượng thuộc diện phải rà soát hoàn thiện hồ sơ và người qua rà soát phải đồng ý hoặc không đồng ý về họ hiểu và đồng thuận trong việc thực hiện. Cuối tháng 12/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tổ chức tập huấn chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Gần 600 đại biểu là chủ tịch hội cựu chiến binh, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) được mời tham dự. Tại đây, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

đã báo cáo về quá trình giải quyết chính sách đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh, giải đáp các thắc mắc về số hồ sơ phải dừng trợ cấp đồng thời khẳng định việc dừng trợ cấp đối với những hồ sơ không đủ điều kiện là việc làm đúng quy định của pháp luật cần nhận được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, mỗi cá nhân, đặc biệt là những người có quyết định dừng trợ cấp.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ: Số hội viên của Hội đang hưởng chế độ của người nhiễm CĐHH dừng trợ cấp đợt này khá nhiều phần nào đã ảnh hưởng tâm lý, điều kiện sinh hoạt của từng người. Tuy nhiên, đây là việc làm nhằm thực hiện đúng quy định, vì vậy cùng với công tác tuyên truyền, giải thích cho hội viên hiểu, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực chứng, kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ của người bị nhiễm CĐHH để những hồ sơ phải dừng trợ cấp bảo đảm đúng theo quy định. Tại các huyện, thành phố, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách đối với người bị nhiễm CĐHH cũng được đẩy mạnh. Các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác và tổ chức họp triển khai để xử lý, giải quyết các nội dung có liên quan đến các kết luận của Thanh tra

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Từ ngày 12/1, việc thực chứng phúc quyết đã được thực hiện tại các huyện, thành phố. Hai tổ công tác liên ngành do các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế trực tiếp làm trưởng thành đoàn cùng các thành viên trong tổ là đại diện Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các huyện, thành phố đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ đồng thời gặp gỡ, trao đổi, đánh giá tình trạng sức khỏe, dị dạng, dị tật của đối tượng thực chứng phúc quyết. Theo kết quả thực chứng phúc quyết sơ bộ tại một số địa phương, hầu hết các trường hợp có kết quả trùng hợp với kết quả đã thực chứng những lần trước. Nhiều trường hợp thuộc diện được thực chứng phúc quyết đã bày tỏ tin tưởng vào kết quả thực chứng, tuy nhiên họ vẫn có thể nghi được giám định y khoa. Việc thực chứng sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm công khai, minh bạch tại 8 huyện, thành phố. Sau thực chứng phúc quyết, thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tiếp nhận thông tin, giải đáp các ý kiến, hướng dẫn người HĐKC bổ sung hồ sơ, giới thiệu giám định y khoa nếu có nhu cầu.

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG



Tổ công tác thực chứng của tỉnh tổ chức thực chứng, kiểm tra, đánh giá lại tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến trên địa bàn huyện Vũ Thư.



PHỤ NỮ XÃ THỤY CHÍNH Nhiều mô hình hiệu quả, ý nghĩa

Là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thụy Chính (Thái Thụy) đã xây dựng, triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, ý nghĩa. Các mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chị em mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sự xúc động và biết ơn luôn thường trực trong lòng của chị Trần Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ khu 1, thôn Hòe Nhài khi nói về sự chia sẻ, giúp đỡ của chị em trong thôn. Chị cho biết: Khi

chống tôi bị tai nạn, chị em trong thôn luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất. Chị em đã quyên góp ủng hộ gia đình tôi 15 triệu đồng. Lúc khó khăn, hoạn nạn, tình chị em càng thêm ý nghĩa.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Thụy Chính cho biết: Cùng với chị Thoa, nhiệm kỳ qua, các chi hội phụ nữ ở Thụy Chính đã vận động hội viên quyên góp ủng hộ giúp đỡ 5 chi có hoàn cảnh khó khăn đợt xuất với số tiền hơn 37 triệu đồng cùng hàng chục ngày công. Hội LHPN xã vận động hội viên xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ được 7,2 triệu đồng giúp 4 hội viên có hoàn cảnh khó

khăn. Trong các dịp lễ, tết, Hội cũng đã trích quỹ 2,4 triệu đồng để tặng quà phụ nữ nghèo; phối hợp tặng 90 suất quà cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 55 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp cũng được đẩy mạnh. Hội phối hợp tín chấp cho chị em vay gần 8,5 tỷ đồng; tổ chức 9 lớp chuyên giao khoa học kỹ thuật cho 868 lượt hội viên; mở 8 lớp tập huấn kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình, đào tạo nghề, dạy nghề cho 145 hội viên, gần 1 triệu đồng; xây dựng 85 chòi vào làm việc tại các tổ nghề cho thu nhập từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, số

hội viên có thêm nghề phụ tại địa phương là 67,5%, có thu nhập khá, ổn định. Từ năm 2016 đến nay, với các hoạt động ý nghĩa thiết thực tổ chức hội phụ nữ ở Thụy Chính đã giúp 11 gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Một trong những mô hình được chị em tích cực hưởng ứng là phân loại rác thải tại hộ gia đình. Mô hình này được Hội LHPN xã triển khai từ năm 2016, được nhân rộng và đạt hiệu quả rõ rệt từ năm 2019. Để xây dựng và nhân rộng mô hình, Hội đã phối hợp tổ chức truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải, lựa chọn thực phẩm an toàn cho 600 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Mỗi thành viên tham gia mô hình được hỗ trợ 2 xô đựng rác có nắp đậy: 1 đựng rác vỏ, 1 đựng rác hữu cơ và 1 nắp bằng kim loại để đựng vỏ chôn rác thải hữu cơ, đồng thời mỗi gia đình được

khuyến khích tự mua thêm 1 thùng đựng rác có nắp đậy để chứa rác thải vỏ cơ. Từ mô hình điểm của thôn Miếu, đến nay mô hình đã được triển khai ra toàn xã. Cùng với phân loại rác thải tại hộ gia đình, chị em cũng tích cực đóng góp 11,6 triệu đồng xây 46 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; vận động chị em và người thân thu, bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định. Chị em còn tham gia trồng, chăm sóc 5,4km đường hoa, các hàng cây cảnh, vệ sinh các tuyến đường góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm: Để góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các chi hội chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp và hấp dẫn hội viên, quan tâm xây dựng các mô hình dịch vụ để thu hút phụ nữ vào tổ chức hội. Hiện nay, 4/4 chi

hội có mô hình tổ phụ nữ cao tuổi, thu hút thêm 90 phụ nữ cao tuổi tham gia tổ chức hội (đạt 55% tổng số phụ nữ cao tuổi). Các chi hội cũng xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức như: cấy lúa, làm đường, khơi thông cống rãnh. Cùng

với đó xây dựng 4 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; giới thiệu, kết nạp 6 đảng viên nữ.

Với sự sáng tạo, linh hoạt, ra mắt nhiều mô hình hay, các phong trào của Hội LHPN xã Thụy Chính không ngừng phát triển và

nâng cao chất lượng, qua đó góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

KUÂN PHƯƠNG



Phụ nữ thôn Miếu, xã Thụy Chính phân loại rác thải tại gia đình.